

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4-6 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ศูนย์ข่าวแชนิฟิค เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์ สปริงนิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ (6 ส.ค.61)</p>	<p>อุทกภัยพายุ”เขินดิน”</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. เปิดเผยว่า พายุโซนร้อน “เขินดิน” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่ 17ก.ค.-4 ส.ค. 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มใน 27 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี บึงกาฬ สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และยโสธร</p> <p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งมีโอกาสที่น้ำจะล้นสปิลเวย์และไหลเข้าสู่เขื่อนเพชรบุรีและตัวเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะใน อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง ได้สั่งการผู้ว่าฯ เพชรบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงและวางแผนการดำเนินชีวิตช่วงน้ำท่วม ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เตรียมดูแลเรื่องเส้นทางคมนาคม การสาธารณสุข โรงพยาบาล ไฟฟ้า ประปา รวมถึงจุดอพยพประชาชนและจัดหาอาหาร สิ่งของจำเป็นให้พร้อม ระหว่างนี้ให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำออกจากเขื่อน ส่วนกองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำและกำลังพลไปช่วยแล้ว</p> <p>ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนช่วงวันที่ 5-9 ส.ค. 2561 จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก ให้ระวังคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง</p>
<p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (5 ส.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ส่วนกลางติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งเตือนรพ.ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ ดำเนินการดังนี้ 1.ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำรองไฟ ไปไว้ในที่ปลอดภัย 2.ป้องกันน้ำท่วมรพ. โดยกั้นกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3.สำรวจและสำรองยา เวชภัณฑ์ ออกซิเจน ไว้ให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยาช่วยสูดน้ำท่วม 4.สำรวจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ ทำแผนออกให้การดูแล และ5.เตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมออกให้บริการประชาชนทันที และประสานเตรียมสถานที่ปลอดภัยให้บริการประชาชนหากน้ำท่วม ทางเข้า-ออกรพ.</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแชนิฟิค (6 ส.ค.61)</p>	<p>ในส่วนของ จ.เพชรบุรี นพ.สสจ.เพชรบุรีรายงานการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากการระบายน้ำในเขื่อนแก่งกระจาน คาดว่ามี 5 อำเภออาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม ได้แจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมกันกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่สสจ.เพชรบุรี และรพ.พระจอมเกล้าฯ และให้แต่ละอำเภอสำรวจทรัพยากร เวชภัณฑ์ยา จำนวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมประสานขอรับการสนับสนุนรถขับเคลื่อน 4 ล้อยกสูง เวชภัณฑ์ยาสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20,000 ชุดจากส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว_และให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ป้องกันน้ำท่วมสถานบริการไม่ให้กระทบกับการให้บริการประชาชน และสามารถขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากส่วนกลางได้ทันทีโดยประสานผ่านสำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน</p>
<p>สยามรัฐ สปริงนิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ (6 ส.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้สั่งการให้รพ.จิตเวชในสังกัด 20 แห่งทั่วประเทศเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมรพ. สำรวจระบบไฟฟ้า น้ำประปา ให้สามารถใช้งานได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และเตรียมทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่ (MCATT) พร้อมยาและเวชภัณฑ์ทางจิตเวชพร้อมสนับสนุนเครือข่ายทุกอำเภอดูแลประชาชนรวมทั้งผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>-เสนอสรุปข่าว กรมควบคุมโรคร่วมกับคณะของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(6 ส.ค.61)	พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 5 แนวทางในการรับมือหากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 1.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.เผื่อระวางติดตามสถานการณ์ 3.เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4.จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างเกิดอุทกภัยและ 5. ประเมินผลกระทบและดำเนินการฟื้นฟู พร้อมเตรียมทีมปฏิบัติการสำหรับการเผชิญเหตุ สำรองยาและชุดเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ
แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า (4 ส.ค. 61)	ชื่นชม รมว.สธ. -กล่าวว่า กรณีภัยพิบัติในต่างประเทศ เช่น แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซีย เชื้อนแตกที่สปป.ลาว มีผู้เสียชีวิตและเดือดร้อนจำนวนมาก สาเหตุหนึ่งเพราะการเตือนภัยอพยพผู้คนล่าช้า แต่ในไทยมีการเตือนที่รวดเร็ว ขอชม ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ที่ออกคำเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์หรือโรคต่างๆ และวิธีการป้องกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
โพสต์ทูเดย์ (5 ส.ค.61)	การบริหารจัดการระบบสุขภาพ -เสนอบทความว่า รัฐบาลยุคคสช.พยายามจะรวบอำนาจหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข หรือ เคลียร์ริงเฮาส์ชาติ กลับไปให้สธ.ดูแล ซึ่งปัจจุบันยังไม่สำเร็จ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานอย่างเป็นทางการ โดยมติกรม.ปี 2556 ให้สสช.เป็นผู้ดูแลไปก่อน ซึ่งความเป็นจริงไม่ควรให้สสช.ดูแลเพราะต้องมีความเป็นอิสระสูง แต่หากให้สธ.ดูแลก็จะกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะจะเป็นผู้คุมการเบิกจ่ายเงินจากทั้ง 3 กองทุนไปยังรพ.ที่ตัวเองดูแล แต่ในยุค นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นรมว.สธ. เริ่มมีการนำแนวคิดนี้กลับมาใหม่ผ่านการเสนอของข้าราชการรอบตัว และยั้งดิงนพ.นพพร ชื่นกลิ่น ไปเป็นผอ.สวรส. ซึ่งประกาศชัดเจนที่รับตำแหน่งว่าจะผลักดันให้เกิดเคลียร์ริงเฮาส์ชาติและให้ไปขึ้นอยู่กับสธ.ให้ได้ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามรวบอำนาจ โดยมีข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสธ.ให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เพื่อตัดสินใจนโยบายและงบประมาณ ทำให้สธ.มีอำนาจจัดการเงินมากขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามในการรวบอำนาจกองทุน ซึ่งอาจนำไปสู่การล้มบัตรทอง จึงมีคำถามถึงนพ.ปิยะสกลและรัฐบาล คสช. ว่าอยากเห็นความเป็นอิสระของการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบ 17 ปีที่ผ่านมา หรืออยากกลับไปสู่ระบบราชการเป็นใหญ่เหมือนในอดีต
มติชน (4 ส.ค. 61)	แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร สธ. -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ โยกย้ายข้าราชการในสังกัด 11 ตำแหน่ง ประกอบด้วย คำสั่งฯ ที่ 985/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 1.นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.พิจิตร เป็น นพ.สสจ.สิงห์บุรี 2.นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.ปทุมธานี เป็น นพ.สสจ.พิจิตร 3.นพ.มณฑิธร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เป็น นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา 4.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นพ.สสจ.ปทุมธานี 5.นพ.สาธิต ทิมขำ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.เพชรบุรี เป็น นพ.สสจ.พังงา 6.นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น นพ.สสจ.ชัยนาท 7.นพ.สามารถ ธีรศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ คำสั่งฯ ที่ 986/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ 1 ราย ได้แก่ 1.นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติตรี ผอ.รพ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เป็น ผอ.รพ.ระยอง คำสั่งฯ ที่ 987/2561 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย ได้แก่ 1.นพ.อินทร์ จันแดง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.พัทลุง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2592/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง 2 ราย ดังนี้ 1.นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พะเยา รักษาการแทน นพ.สสจ.พังงา และ 2.นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.พังงา รักษาการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส โดยมีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป
คมชัดลึก (4 ส.ค. 61)	ไขมันทรานส์ -เสนอข่าว น.ส.สุภัทรา บุญเสริม ผอ.สำนักอาหาร อย. กล่าวถึงประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนฯ ว่า อย.ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการได้ปรับสูตรแล้ว ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนยเทียม เนยขาว เบเกอรี่ อาหารทอดแบบน้ำมันท่วม ครีมเทียม จึงพบไขมันทรานส์ในปริมาณที่น้อยมาก โดยอย.จะเฝ้าระวังสถานที่ผลิต นำเข้า จำหน่ายอย่างเข้มงวด และอาจมีการสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีผู้ประกอบการบางรายโฆษณาว่าปราศจากไขมันทรานส์ หรือไขมันทรานส์ 0% บนผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลอดภัยไขมันทรานส์ ขณะที่ไขมันอิ่มตัวยังสูงอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงให้ใช้ข้อความ "ปราศจาก/ไม่

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจคอลัมน์สุขภาพ&การเงิน (5 ส.ค. 61)</p> <p>แนวหน้าคอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ (5 ส.ค. 61)</p> <p>คมชัดลึก คอลัมน์รู้ลึกกับจุฬาฯ (6 ส.ค.61)</p> <p>แนวหน้า (6 ส.ค.61)</p>	<p>ใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์” ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงแสดงปริมาณไขมันทรานส์ได้เฉพาะในฉลากโภชนาการแบบเต็มเท่านั้น โดยแสดงไว้ที่ตำแหน่งใต้ไขมันอิ่มตัว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท-20,000 บาท</p> <p>-เสนอบทความว่า ไขมันทรานส์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามผลิตนำเข้า และจำหน่ายมีงานวิจัยจำนวนมากพบว่าไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ไขมันอุดตันเส้นเลือด ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง รวมถึงเบาหวาน ความดัน องค์การอนามัยโลกระบุไว้ตั้งแต่ปี 2546 ว่าควรบริโภคไขมันทรานส์ให้น้อยสุด และเรียกร้องให้ทุกประเทศจำกัดการใช้ไขมันทรานส์ภายในปี 2566 ในส่วนของประเทศไทย มาตรการที่สธ.ประกาศ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในแง่สุขภาพ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าที่ปราศจากไขมันทรานส์ แต่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรายย่อยก็ต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้น</p> <p>-เสนอบทความว่า สารสำคัญของประกาศนี้ คือ ห้ามมี PHO ในอาหารหรือน้ำมัน แต่ไม่ได้ห้ามมี TRANS FAT ในอาหาร เพราะ TRANS FAT อาจมีอยู่ตามธรรมชาติได้แต่ไม่มาก เช่น เนื้อสัตว์เคี้ยวเอื้อง คือ วัว ควาย แกะ แพะ ฯลฯ สิ่งที่ห้ามคือ TRANS FAT ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหาร หรือ PHOs</p> <p>-เสนอบทความ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา “อยู่อย่างไรในยุค (เกือบ) ไร้ไขมันทรานส์” รศ.ดร.ชนิษฐา ธนानวงค์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า ไขมันทรานส์คือผลพลอยได้จากการกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนในไขมันไม่อิ่มตัวให้น้ำมันมีความเสถียร ได้จุดเดือดเหมาะสม และกลายเป็นของแข็งและของเหลวตามที่ต้องการ</p> <p>นุชนาด สุขมงคล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มรกต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า น้ำมันปาล์มไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน เพราะมีจุดเดือดที่เหมาะสม ซึ่งประกาศของสธ.ไม่ได้เป็นการห้ามไขมันทรานส์ แต่ห้ามการกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน</p> <p>นายเจน วงอัสริยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอนเตอร์ไพรส์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีการประกาศให้องค์กรเอกชนทราบเป็นการภายในมาแล้วประมาณ 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การนำเข้า และต้องมีไบบีนยันการแปรรูป ช่วงระหว่าง 6 เดือนนี้ จึงเป็นการปรับตัวของผู้ผลิตและผู้นำเข้า ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าหลังจากนี้ 180 วัน สามารถบริโภคเบเกอรี่หรือขนมที่มีส่วนผสมของไขมันแปรรูปได้ตามปกติ แต่ไม่ควรบริโภคจำนวนมากเพราะอาหารเหล่านี้ยังมีไขมันเป็นส่วนประกอบ</p> <p>-เสนอสรุป แนะนำวิธีหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ 1.จดจำรายการอาหารที่มีไขมันทรานส์ไว้ให้ขึ้นใจ 2.อ่านฉลากโภชนาการและส่วนประกอบของอาหาร 3.เปลี่ยนมาใช้ไขมันประกอบอาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์ 4.เลือกรับประทานขนมขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพ</p>
<p>M2F มติชนผู้จัดการออนไลน์ (6 ส.ค. 61)</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สำนักระบาดวิทยา รายงานตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 ก.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 33,199 คน อัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคกลาง รองลงมา ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 98 เป็นเด็กเล็กในปกครองและนักเรียน ในจำนวนนี้ เกือบร้อยละ 68 เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ขอให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน หากพบว่ามีไข้ มีตุ่มแดงภายในช่องปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้เด็กหยุดเรียนจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (6 ส.ค. 61)</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภาครัฐได้สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการกำจัดโรคหัด เพื่อทัดเทียมกับนานาประเทศ สธ. จึงเร่งรัดกำจัดโรคหัดโดยใช้ 5 มาตรการหลัก คือ 1.เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 2.เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค 4.ตอบโต้การระบาดอย่างเต็มที่ และ 5.รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดในกลุ่มเสี่ยง และในปี 2562-2563 มุ่งรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดในเด็กอายุ 1-12 ปี ทุกคนที่ได้รับวัคซีน MMR ไม่ครบตามเกณฑ์ และให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่มาก ได้แก่ เรือนจำ ค่ายทหาร โรงงาน สถานประกอบการท่องเที่ยว แรงงานต่างชาติ และบุคลากรทางการแพทย์</p>
<p>มติชน (4 ส.ค. 61)</p>	<p>สพส.ตรวจสุขภาพคลินิกใช้แพทย์ต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณี น.ส.จิรพันธ์ กิจประสาน อดีตนักร้องที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมหน้าอกที่ประเทศเกาหลี ร้องเรียนต่อแพทยสภา สพส. สคบ. ว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นตรวจสอบสถานพยาบาลพบขึ้นทะเบียนถูกต้อง แต่เมื่อผู้เสียหายยืนยันว่า หลังได้รับผลกระทบจากการศัลยกรรมหน้าอกและไปรักษาที่คลินิกดังกล่าว มีแพทย์เกาหลีรักษาให้ กรมฯ จะตรวจสอบอีกครั้ง และจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากพบว่าคลินิกมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำแพทย์เกาหลีมารักษา จะมีความผิดโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับประเด็นเรื่องเอเยนซีจะเป็นหน้าที่ของสคบ. ส่วนกรมฯ จะดูแลตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา คอลัมน์ Golf Healing (4 ส.ค. 61)</p>	<p>เช็ก ชัวร์ แชร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิวัฒน์ เลขานุการ อัย. เตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่วนมากเป็นข้อมูลเท็จ โดยอัย.ได้จัดทำแคมเปญ "เช็ก ชัวร์ แชร์" ผ่านเว็บไซต์ SURE.ORYOR.COM ให้ข้อเท็จจริงและความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจข้อมูลผิด ๆ เกี่ยวกับการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาโรคซึ่งส่งต่อทางโซเชียลมีเดีย สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลให้กับสังคมได้ที่เว็บไซต์ SURE.ORYOR.COM</p>
<p>เดลินิวส์ (4 ส.ค. 61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อัย. เปิดเผยว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ารับประทานผลิตภัณฑ์ควีนเฮิร์บ (QUEEN HERB) แล้วมีอาการใจสั่น รู้สึกวูบวาบ ตรวจสอบไม่พบข้อมูลในสารบบ อัย. และพบการโฆษณาทางเฟซบุ๊กด้วยข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เหมาะกับคนธรรมดาถึงดื้อยา ลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน สวยครบ จบปิ้ง เห็นผลภายใน 1 วัน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อัย.ได้สั่งระงับการโฆษณา และส่งหลักฐานให้สสจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ (5 ส.ค. 61)</p> <p>ไทยโพสต์ (4 ส.ค. 61)</p>	<p>ติดตามสุขภาพทีมหมูป่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ทองศิริถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การนำเสนอข่าวถ้าหลงทำให้คนในสังคมรู้สึกมีอารมณ์ร่วม ทำให้เกิดความกดดันและมีผลกระทบต่อจิตใจ ประชาชนที่เสพสื่อไม่ควรใช้เวลาติดตามมากเกินไป 2 ชั่วโมง ควรติดตามข่าวโดยใช้สติ รับรู้ด้วยเหตุและผลมากกว่าใช้อารมณ์</p> <p>ด้าน นพ.โรม บัวทอง สำนักกระบวนวิชา กล่าวว่า การเข้าไปทำข่าวบริเวณถ้ำหลวงทำให้นักข่าวเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคต่าง ๆ แต่ขณะนี้ผ่านมากกว่า 21 วันแล้วจึงไม่น่าจะมีใครป่วย ทั้งนี้ บทเรียนของสธ.ที่ได้จากเหตุการณ์นี้คือ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมของเด็กและโค้ช 13 คน ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการชื่นชมว่าเป็นมาตรฐานสากล</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมภายในถ้ำ อาทิ น้ำ ผงถ้ำ รวมถึงเชื้อโรคจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในถ้ำ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ได้รับเชื้อโรค แต่จากการตรวจเชื้อโรคอุบัติใหม่ในทีมหมูป่า และโค้ช รวมถึงผู้ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือพบว่าไม่มีการติดเชื้อใด ๆ แต่ต้องติดตามต่อเนื่อง และสธ.ได้มอบบัตรประจำตัวให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน หากวันใดมีการแสดงอาการของโรคบางอย่างต้องมาพบแพทย์ และแสดงบัตรประจำตัวให้ทราบว่าจะเคยไปคลุกคลีอยู่ในพื้นที่ถ้ำหลวง ซึ่งต้องติดตามอย่างน้อยปีครึ่ง เพราะที่ผ่านมามีคนติดเชื้อไวรัสซิป้าแล้วหาย แต่เมื่อผ่านไป 18-24 เดือน พบว่ามีเชื้อแฝงอยู่ในสมองโดยไม่แสดงอาการ</p>
<p>เดลินิวส์ (5 ส.ค. 61)</p>	<p>นักศึกษามาตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีนักศึกษามาตัวตาย ว่า นักศึกษาที่มีปัญหาเครียดมีสิทธิที่จะได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยทุกแห่งจัดเตรียมช่องทางให้ความช่วยเหลือดังกล่าวไว้แล้ว แนวทางการให้ความช่วยเหลืออาจต้องใช้วิธีการเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยนำหลักของการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. มาใช้ คือ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง หากพบนักศึกษามีความเครียด สังเกตอาการและพฤติกรรมที่ผิดปกติ เป็นเพื่อน อาจารย์ที่ปรึกษา หรือญาติต้องเข้าไปพูดคุยโดยเร็ว หรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
<p>ไทยโพสต์ แนวหน้า (5 ส.ค. 61)</p>	<p>ประชุมวิชาการการแพทย์-พยาบาลเฉพาะทาง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า กรมฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแพทย์และการพยาบาลเฉพาะทางในประชาคมอาเซียน (THE 1ST DMS ASEAN MEDICAL CONFERENCE 2018) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ ตา การแพทย์ฉุกเฉิน และนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ มีนักวิชาการไทยและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการแพทย์และ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สาธารณสุข รวม 11 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เมียนมา ลาว ฟิลิปปินส์ บรูไน ญี่ปุ่น และได้หวัน มีวิทยากรชาวต่างชาติ 84 คน วิทยากรชาวไทย 41 คน
สำนักข่าวไทย ข่าวสด สยามรัฐ (6 ส.ค. 61)	<p>ออฟฟิซซินโดรม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กลุ่มอาการออฟฟิซซินโดรมมักเกิดกับวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศทั้งวัน ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ และมีสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม การระบายอากาศไม่ดี ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่าง ๆ ปวดหลังเรื้อรังจากการนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอ สะบักเมื่อยเกร็งอยู่ตลอดเวลา กระบังลมขยายได้ไม่เต็มที่ สมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่ ทำให้วังงนอน หากเครียดจะทำให้โรครุนแรงขึ้น อาจถึงขั้นหอนรองกระดูกเสื่อมหรือหอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท จะรักษาอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยา เพียงปรับเปลี่ยนอิริยาบถ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้น อาจให้ยาบรรเทาอาการหรือได้รับการผ่าตัด</p>
ไทยรัฐ ไทยโพสต์ (6 ส.ค. 61)	<p>ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรกริช ไข้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า คณะกรรมการ สปสช.ได้บรรจุสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 ส่งผลให้ผู้ป่วยประมาณ 400 รายได้รับการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่ายาเคมีบำบัดและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการรักษาแล้ว 387 ราย หน่วยบริการขึ้นทะเบียนให้บริการ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.สงขลานครินทร์ รพ.มหาสารคาม รพ.เชียงใหม่ รพ.มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และ รพ.ศรีนครินทร์</p>
เดลินิวส์ (6 ส.ค. 61)	<p>ช่องทางรถฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชุมคณะกรรมการบูรณาการกรณีรถฉุกเฉินกู้ชีพ เพื่อจัดทำเส้นทางฉุกเฉิน โดยมีมติที่ประชุมเสนอให้จัดทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินเพิ่มเติม 3 รพ. ได้แก่ รพ.กลาง เส้นทาง ถ.เสือป่า ตั้งแต่แยกเสือป่า-รพ.กลางและ ถ.ยุคล 2-ถนนบำรุงเมือง ตรงเข้ารพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เส้นทาง ถ.ตก ตั้งแต่แยกถ.ตก-รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.เลิดสิน เส้นทาง ถ.สีลม แยกสีลม-แยกนราธิวาส-รพ.เลิดสิน และถ.เจริญกรุง แยกเฉลิมพันธ์-รพ.เลิดสิน ขณะนี้ได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรแล้ว อยู่ระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน</p>
เดลินิวส์ (4 ส.ค. 61)	<p>อันตรายผ้าคลุมตามฤกษ์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.นพดล สโรบล สูติ-นรีแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าวถึงการผ้าคลุมตามฤกษ์ก่อนอายุครรภ์ครบ 38 สัปดาห์ ว่า เด็กอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ต้องเข้าตู้อบ-ใช้เครื่องช่วยหายใจ หากอยากได้ฤกษ์ดีให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้หาช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยไปหาฤกษ์ และขอให้แพทย์สภา ราชวิทยาลัยสูติฯ ช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สมาชิกแพทย์</p>
เพจ Drama-addict (5 ส.ค. 61)	<p>เตือนภัยหลอกขายยาตามบ้าน</p> <p>-โพสต์เตือนภัยหลังมีคนแจ้งมาว่า พบการนำยามาหลอกขายให้คนชราตามบ้าน และมีคนหลงเชื่อจำนวนมาก โดยอธิบายว่า ยาดังกล่าวเป็นยาแผนปัจจุบัน พวกสเตรอยด์ใช้รักษาโรคบางชนิด แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ เนื่องจากมีผลข้างเคียงสูง กินไปนาน ๆ อาจเกิดภาวะกระดูกผุ ตัวบวม หน้าบวม ตับพัง ไตพัง กระเพาะทะลุ ภูมิคุ้มกันต่ำ แล้วติดเชื่อหรือซ้อคเสียชีวิตได้ ซึ่งยาเถื่อนที่หลอกขายชาวบ้านมักใช้น้ำผสม เพราะกินช่วงแรก ๆ จะรู้สึกเหมือนดีขึ้น</p>
แนวหน้า (4 ส.ค. 61)	<p>จับโรงงานน้ำผลไม้เถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ นางนฤมล ชันดีกุล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. เชียงใหม่ แฉลงข่าวตรวจยึดน้ำผลไม้ไม่ได้มาตรฐาน คือ น้ำผลไม้ประกอบมะขาม วิตามินซีสูง ตราขึ้นใจ บรรจุขวดและน้ำผลไม้รวม 25% ตราขึ้นใจ บรรจุขวด กว่า 7,000 ขวด ครอบงมบรรจุสีปรุงแต่งกลิ่นมะขาม ไม่มีฉลากระบุ ซึ่งเป็นการขยายผลจากการตรวจสอบการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ด้วยคุณภาพ ในพื้นที่ จ.นครปฐม จนทราบว่ามีการผลิตและจำหน่ายอยู่ใน จ.เชียงใหม่ พร้อมกับควบคุมตัวเจ้าของไว้ดำเนินคดีในข้อหาผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมและได้นำสินค้าบางส่วนส่งตรวจสอบสวนหาสารต้องห้ามเพื่อขยายผลดำเนินคดีในฐานะความผิดอื่น</p>
เดลินิวส์ (4 ส.ค. 61)	<p>จับคลินิกทำฟันปลอมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ.นครราชสีมา นำกำลังหลายคลินิกทำฟันปลอมเถื่อน จ.นครราชสีมา หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุว่าทำฟันปลอมแล้วปากอักเสบ เน่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เป็ย พบนายวุฒิพงษ์ ปัจโต อายุ 44 ปี กำลังให้บริการทำฟันปลอมให้ลูกค้า จึงจับกุมพร้อมยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า 700 รายการ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพค่อนข้างเก่าและไม่สะอาด นายวุฒิพงษ์รับสารภาพว่าเปิดให้บริการมา 12 ปี ก่อนนี้เคยเป็นช่างทันตกรรมผลิตฟันปลอมในสถานประกอบการเอกชน มีลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุมาใช้บริการทำฟันปลอมและดูแลรักษาช่องปากเฉลี่ยเดือนละ 150-200 ราย ค่าบริการตั้งแต่ 300-6,000 บาท
มติชน (4 ส.ค. 61)	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมานพ ยะเชียว นายก อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แม่ปะ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว บริเวณหลังตลาดวัวโพธิ์ทอง หลังมีเด็กชาวเมียนมาถูกสุนัขบ้ากัด 2 ราย รักษาตัวอยู่รพ.แม่สอด มีอาการชักกระตุก มีไข้ตลอดเวลา ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว นายมิโซ อายุ 55 ปี ปู่ของเด็กเล่าว่า หลานถูกสุนัขกัดมากกว่า 10 วัน โดยสุนัขมีพฤติกรรมคล้ายสุนัขบ้า วิ่งไล่กัดวัวและสัตว์เลี้ยง นายหม่อง ตัน โทน อายุ 25 ปี พ่อของเด็กมาพบ จึงใช้ไม้ตีจนสุนัขตายและใช้มีดผ่าหัวใจกับตับออกมาปรุงเป็นอาหาร เจ้าหน้าที่จึงได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้ว</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้น ทันโลก ข่าวช่องวัน (5 ส.ค. 61)	<p>ยาหมอแสง</p> <p>-เสนอข่าว มีผู้ป่วยเดินทางมาลงประจำวัน ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวันสุดท้ายจำนวนมาก เพื่อรับสมุนไพรมานายแสงชัย แหเลิศระกุล หรือหมอแสง โดยมียอดผู้ป่วยลงบันทึกประจำวันรวม 16,416 ราย แยกเป็นผู้ป่วยเก่า 14,801 ราย ผู้ป่วยใหม่ 1,615 ราย</p>
ไทยรัฐ เติลินิวส์ ไทยโพสต์ (6 ส.ค. 61)	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขกองโกลแลงยืนยันการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 33 ราย นับแต่ประกาศการกลับมาแพร่ระบาดใหม่วันที่ 1 ส.ค. ใน จ.นอร์ทคินี ภาคตะวันออกของประเทศ ถือเป็นการระบาดครั้งที่ 10 ของกองโกลตั้งแต่ปี 2519</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch